

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 36 ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2013

ภาพประทับใจของการนมัสการและการแสดง เนื่องในงานฉลองครบ 31 ปีคริสตจักร



ในการฉลองครบรอบ 31 ปี คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลโคเวอชเชอริตี้แดพระเจ้าในเทศกาลฉลองและการนมัสการรวมทั้งการแสดงเนื่องในการฉลองครบรอบที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2013 การนมัสการครบรอบ 31 ปีและการแสดงเนื่องในงานเฉลิมฉลองถูกจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม รายการต่าง ๆ ถูกถ่ายทอดสดออกไปผ่านสถานีโทรทัศน์ จี.ซี.เอ็น. เพื่อให้คริสตจักรสาขาและคริสตจักรพันธมิตรกว่า 1 หมื่นแห่งได้มีส่วนร่วม

ศิษยาภิบาลอวูโส ดร.แจร์อ็อก ลีกล่าวคำเทศนาจากวิวรณ์ 21:10-11 ในหัวข้อ “เชรชฮาเต็มใหม่” ในช่วงการนมัสการเช้าวันอาทิตย์และเย็นวันอาทิตย์ ท่านกล่าวถึงพระคุณสามประเภทที่พระเจ้าทรงเทลงมาเหนือสมาชิกคริสตจักรมันมินเพื่อนำเขาไปสู่เชรชฮาเต็มใหม่ (ภาพที่ 1) ท่านกล่าววาทะเจ้าไต่ทรงประทานพระคุณแห่งการกลับใจให้กับเขาผ่านทาง การเสียสละและความรักของพระวิญญาณ พระคุณแห่งความเข้าใจพระเจ้าจากจิตใจ และพระคุณแห่งการเสริมกำลังเขาให้ก้าวต่อไป

หลังจากการนมัสการเย็นวันอาทิตย์ที่เริ่มต้นตอนบ่ายสามโมงเสร็จสิ้นลง การแสดงเนื่องในการฉลองครบรอบ 31 ปีของคริสตจักรได้เริ่มต้นขึ้นในหัวข้อ “คฤหาสน์ของผู้เลี้ยงในเชรชฮาเต็มใหม่ 2” (ภาพที่ 3) การแสดงถูกนำเสนอโดยคณะกรรมการพันธกิจศิลปะของคริสตจักรและใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง การแสดงถูกสร้างขึ้นด้วยบทเพลงสรรเสริญที่พระเจ้าทรงมอบให้ซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่มีความหวังสำหรับเชรชฮาเต็มใหม่อันเป็นที่อยู่อาศัยที่งดงามที่สุดในสวรรค์ คนเหล่านั้นถวายการขอบพระคุณสำหรับความรักของพระเจ้าทรงนำเขาไปสู่เชรชฮาเต็มใหม่และสัมผัสถึงความสุขและความน่าทึ่งในคฤหาสน์ของผู้เลี้ยง

ดร. มอร์อูลิส (ประธานมูลนิธิการทูตฝ่ายวิญญาณ ประเทศสหรัฐอเมริกา) กล่าวว่า “การแสดงมีความเป็นมืออาชีพและน่าทึ่งมาก ผมเชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงอนุญาตให้ผมแสดงทุกคำฉันตีชีวิตของความเป็นศิลปินที่มีคุณภาพสูงเพราะเขาสามารถถ่ายทอดความรักของพระเจ้าและขององค์พระผู้เป็นเจ้ารวมทั้งความรักและหัวใจที่แท้จริงของดร.ลีไปยังผู้คนในวัฒนธรรมการแสดง” (ภาพที่ 2)

หลังจากการแสดง ศิษยาภิบาลอวูโส ดร.ลีกล่าวว่า “สมาชิกมันมินของเราเพิ่มพูนความเชื่อของตนขึ้นในขณะที่เขาเห็นหลายสิ่งหลายอย่างสำเร็จ ความผาสุกทางความเชื่อและการเชื่อฟังต่อพระคำในพระคัมภีร์และเขาได้รับพระพรอย่างมากจากพระเจ้า ผมหวังว่าไม่ว่าท่านจะกินหรือดื่มและไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็ตามท่านจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงแสนดี” จากนั้นท่านได้เรียกร้องให้ทุกคนทั้งที่อยู่ในและนอกเกาหลีใต้อธิษฐานเพื่อสถานนมัสการนานาชาติซึ่งเป็นสถานนมัสการแห่งที่หกของคริสตจักร

การนมัสการและงานฉลองมีผู้เข้าร่วมจาก 17 ประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกา อิสราเอล บัลแกเรีย เม็กซิโก และเคนยา นักสื่อสารมวลชนคริสเตียนและผู้นำศาสนาและการเมืองของโลกหลายคนเข้าร่วมแสดงความยินดีในการเฉลิมฉลองครบรอบครั้งนี้ (ภาพที่ 6, 7) สำหรับสมาชิกคริสตจักรรวมทั้งครอบครัวและญาติพี่น้องของเขาที่ถูกเชิญให้เข้าร่วม คริสตจักรได้จัดเตรียมอาหารหลากหลายให้กับคนเหล่านั้นและยังมีกรถพยาบาลฉลองร่วมกันซึ่งนำความสุขอย่างมาสู่ทุกคน (ภาพที่ 8, 9, 10)

การนมัสการและการแสดงเนื่องในงานฉลองครบรอบ 31 ปีถูกจัดขึ้นในช่วงการนมัสการโค้งงอวันศุกร์ของวันที่ 11 ตุลาคม ในช่วงแรกดร.แจร์อ็อก ลีแบ่งปันคำเทศนาเกี่ยวกับการทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าซึ่งปรากฏให้เห็นในปี 2013 ในช่วงหลังคณะกรรมการพันธกิจศิลปะนำเสนอการแสดงเพื่อการฉลองครบรอบ ฤทธิ์อำนาจถูกแสดงออกมาในการเต้นรำตามธรรมเนียมเกาหลี การถอดความหมายด้วยเสียง และการบรรเลงดนตรีของวงออเคสตรา “นิสสิ” คนเหล่านั้นขอบพระคุณและถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงนำมันมินตลอดเวลา 31 ปีที่ผ่านมาในท่ามกลางพระพรมากมาย จากนั้นในการนำร้องเพลงสรรเสริญของคุณโรส ฮาน สมาชิกคริสตจักรโคเวอชเชอริตี้แห่งการขอบพระคุณและความชื่นชมยินดีแด่พระเจ้าด้วยการร้องเพลงสรรเสริญที่พระเจ้าประทานให้ร่วมกันในเพลง “การเดินแห่งความเชื่อ 3” “ฤทธิ์อำนาจ 2” และ “ขอให้เราก้าวต่อไป” (ภาพที่ 4, 5)

ความรักของพระเจ้า



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อิก ลี

“เราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้น” (1 ยอห์น 4:16)

เรารู้สึกเป็นสุขเมื่อเราเห็นความงดงามของธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในธรรมชาตินั้นและเรารู้สึกถึงจิตใจแห่งความดีงาม เราเรารู้สึกมีความสุขมากถ้าเราเข้าถึงพระทัยของพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นแหล่งของความดีงาม ความดี และความดีทั้งคืน

ความรักของพระเจ้าเป็นสันติสุขที่หลอมละลายความเจ็บปวดรวมทั้งเป็นความสว่างใจและความหวังที่ไขโลความมืดออกไป ความรักนี้เป็นแหล่งของกำลังที่หนุนใจผู้คนที่มีหมดกำลังใจ ความรักนี้เป็นการหนุนใจที่หนุนใจไขโลความเศร้าทั้งไป ความรักคือการเอาใจใส่ที่ชี้แนะนำตาให้หมดไปและเป็นแหล่งของพลังชีวิตที่ทาให้ร่างกายและจิตใจที่อ่อนลามีกำลังขึ้น

ความรักอันงดงามนี้คือความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา ความรักนี้เป็นความรักที่อยู่ในระดับที่สูงที่สุด

1. ความรักของพระเจ้าที่เตรียมมนุษย์เอาไว้และนำมนุษย์ไปสู่การเป็นบุตรที่แท้จริงของพระองค์

พระเจ้าทรงสร้างอาดัมมนุษย์คนแรกขึ้นและทรงนำเขาไปอยู่ในสวนเอเดน ดอกไม้และต้นไม้ทุกชนิดเจริญเติบโตในสวนนั้น สัตว์ที่น่ารักอาศัยและวิ่งเล่นไปมาในความงามแห่งธรรมชาติของสวนนั้น ทุกที่ทุกแห่งมีผลไม้อย่างอุดมสมบูรณ์

พระเจ้าทรงมอบเอาคุณูปการที่รักให้กับอาดัมด้วยเช่นกัน ที่เป็นเช่นนั้นไม่ใช่เพราะว่าอาดัมรู้สึกโดดเดี่ยว แต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่อย่างโดดเดี่ยวมาเป็นเวลานานทรงทราบล่วงหน้าว่าอาดัมรู้สึกอย่างไร และพระองค์ทรงมอบคุณูปการให้กับเขาด้วยความรักของพระองค์

ในฐานะมนุษย์คนแรกอาดัมเดินไปกับพระเจ้าและชื่นชมกับสิทธิ

อำนาจอันยิ่งใหญ่ในฐานะผู้มีอำนาจครอบครองเหนือสิ่งทรงสร้างทั้งปวงในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดในเวลานั้นยาวนาน แต่เขาขาดบางสิ่งในฐานะบุตรที่แท้จริงของพระเจ้าเพราะเขาไม่สามารถสัมผัสกับความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงแม้พระเจ้าได้ทรงมอบความรักของพระองค์ให้กับอาดัมอย่างเต็มขนาดก็ตาม

อาดัมชื่นชมกับสิ่งสารพัดที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเขา แต่เขาไม่ได้สัมผัสกับคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นหรือรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งเหล่านั้น เพราะไม่มีสิ่งใดที่เขาได้มาด้วยความพยายามของตนเอง นอกจากนี้เขาไม่เข้าใจความหมายของความทุกข์หรือความตายเพราะเขาไม่เคยมีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านั้น เพราะอาดัมไม่เคยมีประสบการณ์กับการเกลียดชังคนอื่น ดังนั้นเขาจึงไม่รู้จักคุณค่าของความรักอย่างแท้จริง กล่าวคือเขาไม่มีประสบการณ์ในเรื่องความสัมพันธ์

นั่นคือเหตุผลเช่นกันที่ว่าทำไมอาดัมและเอวาจึงล้มลงในการทดลองของงูและกินผลจากต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่ว พระเจ้าตรัสกับคนเหล่านั้นว่า “เพราะว่าเจ้ากินในวินโด เจ้าจะตายแน่ในวันนั้น” แต่เขาไม่รู้ว่ “การตาย” หมายถึงอะไร ถ้าเช่นนั้นพระคัมภีร์ก็พูดว่าพระเจ้าไม่ทราบว่าคุณเหล่านั้นจะกินผลจากต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่วกระนั้นหรือ ไม่ใช่เลย พระองค์ทรงทราบล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น แต่อาดัมและเอวามีเสรีภาพการตัดสินใจที่เขาสามารถเลือกใช้อย่างอิสระในเรื่องต่าง ๆ การจัดเตรียมเรื่องการเตรียมมนุษย์ถูกซ่อนไว้ที่นั่น

“การเตรียมมนุษย์” คือการอนุญาตให้เรามีประสบการณ์กับการร้องไห้หลังน้ำตา ความโศกเศร้า ความเจ็บปวด และความตายเพื่อเราจะสามารถสัมผัสว่าสิ่งที่เราจะชื่นชมในสวรรค์มีคุณค่ามากเพียงใดและเพื่อเราจะสามารถชื่นชมกับความสุขอย่างแท้จริงที่นั่น จากนั้นตอนของการเตรียมมนุษย์นี้พระเจ้าทรงต้องการที่จะแบ่งปันความรักกับเราตลอดไปในสวรรค์อันงดงามที่แม่แต่วานเอเดนก็ไม่สามารถเปรียบเทียบได้

ในที่สุด อาดัมและเอวาก็ถูกขับไล่ออกไปจากสวนเอเดนเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าด้วยเสรีภาพแห่งการตัดสินใจของเขา เนื่องจากอาดัมสูญเสียสิทธิอำนาจของการครอบครองเหนือสิ่งสารพัดไป สัตว์และพืชทั้งสิ้นที่อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของเขาจึงถูกแบ่งสรรปันส่วนกัน บนแผ่นดินโลกที่ยุคอุดมสมบูรณ์และงดงามผืนนี้ พืชที่มีหนามก็เริ่มเติบโตขึ้นและมนุษย์ต้องทำงานหนักเพื่อให้มีอาหารการกิน

เมื่ออาดัมและเอวาไม่เชื่อฟัง พระเจ้าก็ทรงทำเสื้อผ้าให้สวมใส่ให้กับเขา พระองค์ทรงสวมใส่เสื้อผ้าให้กับเขาเพื่อปกป้องร่างกายของคุณที่จะอาศัยอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างไปจากสวนเอเดนอย่างสิ้นเชิงและทรงส่งเขาออกไปที่แผ่นดินโลก (ปฐมกาล 3:21) พระเจ้าอาจทรงรู้สึกเหมือนพ่อแม่ที่ส่งลูกของตนไปยังสถานที่ห่างไกลเพื่อว่าลูกของเขาจะมีความอดทนที่สุดสักวัน แต่เพราะมนุษย์ไม่มีจิตใจเหมือนพระทัยของพระเจ้า มนุษย์จึงเปราะบางต่อความบาปมากยิ่งขึ้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเตรียมมนุษย์เป็นต้นมาและเขาได้หันห่างไปจากพระเจ้าอย่างรวดเร็ว (โรม 1:21-23)

2. พระเจ้าทรงเตรียมพระเยซูคริสต์ไว้ตั้งแต่ก่อนปฐมกาล

1 ทิโมธี 2:4 กล่าวว่า “ผู้ทรงมีพระประสงค์ให้คนทั้งปวงรอด และให้มาถึงความรู้ในความจริงนั้น” ความรักของพระเจ้าไม่ได้มีไว้ให้กับคนบางกลุ่มในบางช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดโดยเฉพาะเท่านั้น พระเจ้าทรงต้องการให้มนุษย์ทุกคนรอด พระองค์ทรงเปิดประตูแห่งความรอดเอาไว้และทรงชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเมื่อใดก็ตามที่ดวงวิญญาณหันกลับมาหาพระองค์และพระองค์ทรงต้อนรับเขาเอาไว้อย่างอบอุ่น

ด้วยความรักของพระเจ้าผู้ไม่ทรงทอดทิ้งเราไปจนถึงที่สุด หนทางแห่งความรอดจึงถูกเปิดออกเพื่อมนุษย์ทุกคน หนทางนี้คือพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า โดยพระโลหิตอันประเสริฐและโดยพระชนม์ชีพของพระองค์พระเยซูทรงจ่ายค่าของความบาปซึ่งคน

บาปควรชดใช้ พระองค์ทรงชดใช้แทนคนบาปทุกคน

เพราะเหมือนดังที่กล่าวไว้ในฮีบรู 9:22 ว่า “...ถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย” พระเจ้าทรงยอมให้พระเยซูหลังพระโลหิตประเสริฐของพระองค์เพื่อไถ่มนุษยให้พ้นจากบาป ในที่สุด พระเยซูทรงถูกตรึง แต่พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือความตายและทรงเป็นขึ้นมาในวันที่สาม เพราะพระองค์ไม่มีบาป หนทางแห่งความรอดถูกเปิดออกด้วยสิ่งนี้

พ่อแม่ส่วนใหญ่จะพูดว่าลูกของตนเป็นแก้วตาดวงใจของเขาเมื่อเขาแสดงความรักของตนกับลูก เขาคิดว่าลูกของตนมีค่ายิ่งกว่าชีวิตของเขา ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงยอมสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อเราสิ่งนี้เป็นจุดสูงสุดในความรัก นอกจากนี้ พระองค์ทรงกำลังจัดเตรียมสวรรค์อันงดงามไว้เพื่อดวงวิญญาณที่ถูกนำกลับมาหาพระองค์ผ่านทางพระโลหิตประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้า ความรักของพระองค์น่าอัศจรรย์มาก

3. ความรักของพระเจ้าที่ส่งพระวิญญาณมาเป็นของประทานและทรงนำไปสู่สวรรค์

ความรักของพระเจ้าไม่ได้จบลงที่นั่น พระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับทุกคนที่ได้ต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์และผู้ที่ได้รับการยกโทษบาป พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระทัยของพระเจ้า หลังจากพระเยซูทรงถูกตรึง ทรงเป็นขึ้นมา และทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระเจ้าทรงส่งพระวิญญาณเข้ามาในจิตใจของเรา

พระวิญญาณทรงวิงวอนเพื่อเราด้วยเสียงคร่ำครวญที่ไม่อาจกล่าวด้วยถ้อยคำและทรงนำเราให้หันกลับเมื่อทำบาป พระองค์ทรงประทานความเชื่อให้กับผู้คนที่มีความเชื่ออ่อนแอและประทานความหวังสำหรับสวรรค์ให้กับผู้คนที่ย่ำแย่ เช่นเดียวกับมารดาที่ดูแลบุตรของตนอย่างทะนุถนอม พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอนุญาตให้เราได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อเราจะไม่ล้มลงหรือเจ็บปวด พระองค์ทรงสอนพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงรักเราให้กับเราและทรงนำเราไปสู่สวรรค์

ถ้าท่านรู้จักความรักนี้แล้วก็เข้าใจจิตใจของท่านท่านก็อดไม่ได้ที่จะรักพระเจ้า ถ้าเรารักพระเจ้าจากส่วนลึกแห่งจิตใจของเรา จากนั้นพระเจ้าก็จะทรงคืนความรักของพระองค์อันยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ที่เกินกว่าจะอธิบายได้ให้กับเรา พระองค์จะอวยพรเราด้วยสุขภาพดี เราจะจำเรียกทุกประการ และมันก็จะรุ่งเรืองแน่นอน นี่เป็นกฎฝ่ายวิญญาณ แต่พระเจ้าทรงต้องการให้เราสัมผัสถึงความรักของพระองค์ผ่านพระพรและคำตอบ

เมื่อท่านพบพระเจ้าเป็นครั้งแรกและปัญหาของท่านได้รับการแก้ไข ท่านอาจรู้สึกขอบพระคุณสำหรับความรักที่ขมขื่นให้กับท่านผู้เคยเป็นคนบาป ท่านอาจคิดเช่นกันว่า “ผมจะตอบแทนพระคุณของพระเจ้าได้อย่างไร” ท่านอาจรู้สึกทรมานไปด้วยความรักของพระเจ้าผู้ได้ทรงประทานสวรรค์นิรันดร์ให้กับท่านซึ่งที่นั่นไม่มีความวิตกกังวล ไม่มีโรคภัย ไม่มีเจ็บปวด และไม่มีตาย ไม่ใช่เพราะว่าเรารักพระเจ้าก่อน แต่พระองค์ทรงรักเราก่อนและเสด็จมาหาเราและทรงยื่นพระหัตถ์มาให้เรา (1 ยอห์น 4:19)

พระองค์ทรงรักเราไม่ใช่เพราะว่าเรารักพระองค์กับความรักนั้น แต่เป็นความรักของพระเจ้าผู้ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาให้เราผู้ซึ่งถูกกำหนดไว้สำหรับความตายในฐานะคนบาป พระองค์ทรงรักมนุษย์ทุกคนและทรงดูแลเขาด้วยความรักมากกว่าหญิงที่ไม่สามารถสืบพันธุ์ที่ยังกินนมของนาง (อิสยาห์ 49:15) และพระองค์ทรงรอคอยเราจนทำให้รู้สึกว้าป็นปีเป็นเหมือนหนึ่งวัน

พี่น้องชายหญิงที่รักทุกท่าน ความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่แท้จริงซึ่งไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปแม้หลังจากเป็นเวลานาน ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะได้รับพระพรเพื่อท่านจะเต็มไปด้วยการขอบพระคุณด้วยการสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าผู้ทรงรอคอยวันเวลาเมื่อเราจะได้ชื่นชมกับสวรรค์อันงดงามและสร้างที่กับพระองค์

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
<p>การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์</p> <p>การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์</p> <p>การทรงบำบัตร์ภัก - เราเชื่อว่าเราได้รับการบัพติศมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง ใจของพระเยซูคริสต์</p> <p>การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงสิ้นพระชนม์</p> <p>การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในท่าอากาศยานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี</p>	<ol style="list-style-type: none"> คริสตจักรพันธกิจเชื่อว่าการเกิดใหม่เป็นพระคำที่เกิดจากกาลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อคิดพลาด คริสตจักรพันธกิจเชื่อว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์) คริสตจักรพันธกิจเชื่อว่าการยกโทษบาปด้วยพระโลหิตแห่งการ ใจของพระเยซูคริสต์เท่านั้น คริสตจักรพันธกิจเชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ทุกพันปี และสวรรค์นิรันดร์ คริสตจักรพันธกิจเชื่อว่าการประกาศถึงความเชื่อของคนที่ท่าน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่มาประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร <p>“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต สมหมายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”</p> <p>“ในผู้นั้นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้ตราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีที่กลางมนุษย์ทั่วได้”</p>

“ผมคนพบความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล”

ขอให้เราพิจารณาคำพยานของผู้คนที่เข้าเยี่ยมคริสตจักรมันมินเพื่อฉลองครบรอบ 31 ปีของคริสตจักร



ผมเรียนรู้ว่าผู้เลี้ยงควรรักลูกแกะอย่างไร

ศจ. จีวา โซโลมอน ราชศษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักรประชาชาติในศรีลังกา

เพราะการกลับใจจากศาสนาอื่นมาเป็นคริสเตียนของผม สิ่งที่ทำให้ผมรอนานมากยิ่งขึ้นในเรื่องการเผยแผ่พระกิตติคุณกับผู้คนที่ยังไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ คือ ยศยาคิบาลนิชาน ครูซเพื่อนของผมแนะนำให้ผมรู้จักกับคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลและจากนั้นเป็นต้นมาผมได้รับพระคุณผ่านทางคำเทศนาของดร.แจร์อ็อก ลีที่เต็มไปด้วยสิทธิอำนาจซึ่งท่านได้อธิบายพระคำของพระเจ้าจากปฐมกาลถึงวิวรณ์อย่างชัดเจนและด้วยความหมายฝ่ายวิญญาณ

แม้การไปเยี่ยมมันมินของผมจะเป็นเวลาสั้น ๆ แต่ผมก็เรียนรู้ว่าผู้เลี้ยงควรรักและรับใช้ฝูงแกะอย่างไร ความรักของดร.แจร์อ็อก ลีที่มีต่อควาญวิญญาณและความเอื้อเฟื้อของท่านทำให้ผมประทับใจอย่างมาก ท่านนำสมาชิกแต่ละคนด้วยความรัก สมาชิกสัมผัสถึงความรักของท่านเช่นกันและเขาติดตามท่านด้วยความเชื่อใจของตน

ผมรู้สึกประทับใจกับห้องนมัสการที่สะอาดและสว่างสดใสและสมาชิกคริสตจักรที่นมัสการด้วยความจิตวิญญาณและความจริง อธิษฐานอย่างไม่หยุดหย่อน และพยายามที่จะรับภาระสำหรับวิสุทธิ สิ่งที่น่าประหลาดใจเกิดขึ้นเมื่อผมเดินทางไปเยี่ยมบ่อน้ำจืดที่มีเมืองมวนซึ่งเป็นจุดที่น้ำเค็มจากทะเลถูกเปลี่ยนเป็นน้ำจืดด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ผมมีประสบการณ์กับการรักษาโรคของพระเจ้าจากอาการของกระดูกหัวเข่าอักเสบด้วยเช่นกัน เพราะอาการปวดที่หัวเข่าทำให้ผมไม่สามารถลุกเขาลง แต่บัดนี้ผมไม่มีปัญหาที่หัวเข่าของผมเลย ฮาเลลูยา



ดิฉันเห็นว่าชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นอย่างไรผ่านทางสมาชิกคริสตจักร

ดร. อะเนล กัวคาร์รามา เปเรซ ศัลยแพทย์เด็กชาวเม็กซิกัน

ดิฉันเข้าร่วมในการประชุมของหมอคริสเตียนนานาชาติซึ่งจัดขึ้นที่เมืองไนโรบีประเทศเคนยาและเป็นเจ้าภาพโดยเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลก ดิฉันประทับใจกับกรณีการรักษาโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการทำงานของพระวิญญาณ จากนั้นเป็นต้นมาดิฉันได้รับพระคุณจากการฟังคำเทศนาของดร.แจร์อ็อก ลีผ่านอินเตอร์เน็ต ดิฉันเดินทางมาเยี่ยมคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลครั้งนี้เพื่อเรียนรู้ว่าชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นเป็นอย่างไรโดยผ่านการมีประสบการณ์ด้วยตนเอง ดิฉันสามารถสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ ในขณะที่สัมผัสสมาชิกคริสตจักรในการนมัสการ ในการอธิษฐาน และในการสัมผัสถึงวิถีคิด ทาที และการแสดงออกในการรับใช้และความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น

ดิฉันรู้สึกเหมือนกับดิฉันอยู่ในสวรรค์ในขณะที่กำลังการแสดงเนื่องในงานฉลองครบรอบ 31 ปีของคริสตจักร ระบบเสียง ชุดเสื้อผ้า และจากประกอบเพิ่มความงดงามเหมือนสวรรค์และปลุกเร้าความหวังสำหรับแผ่นดินสวรรค์ เมื่อดิฉันเห็นการทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจที่น้ำจืดแห่งเมืองมวนและคูปลานขนาดใหญ่ที่มีปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็มอาศัยอยู่ร่วมกัน ดิฉันได้รับความเชื่อซึ่งทำให้ดิฉันเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ถ้าพระเจ้าอยู่กับดิฉัน

ดิฉันรู้สึกทึ่งมากที่เห็นการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียลจัดขึ้นทุกคืนและการนมัสการ ไตรึงคืนวันศุกร์ ดิฉันรู้สึกนับถือในใจของสมาชิกหลายคนที่มีอธิษฐานและนมัสการตั้งแต่เด็กตั้งไปจนถึงเวลาเขาคู ดิฉันเป็นอาสาสมัครทางการแพทย์ในคริสตจักรของดิฉัน เวลาดิฉันรู้สึกเต็มส้นไปด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อดิฉันคิดถึงการเผยแผ่พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ที่เต็มไปด้วยความเชื่อ ความหวัง และความรักกับสมาชิกคริสตจักรของดิฉัน



การแสดงในงานเฉลิมฉลองทำให้ดิฉันตื่นเต้นมาก

ดร. ลูบกา ตันเซวา ศาสตราจารย์แห่งสถาบันประสาทวิทยาศาสตร์ของสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์บัลแกเรีย

ชีวิตคริสเตียนของสมาชิกมันมินสร้างความประหลาดใจให้กับดิฉัน คนเหล่านี้ดำเนินชีวิตตามพระคำที่แท้จริง ดั่งนั้นความเชื่อของเขาจึงเป็นเลิศที่สุด ดิฉันคิดว่าวิถีชีวิตของคนเหล่านี้เป็นเช่นนี้มีต้นเหตุมาจากความถูกต้องของหลักคำสอนแห่งพระคำของพระเจ้าโดยดร.แจร์อ็อก ลี

สิ่งที่ประทับใจดิฉันมากที่สุดก็คือความเคารพ การรับใช้ และความรักระหว่างคริสตจักร ดิฉันซาบซึ้งใจมากที่ดร.ลีพบปะกับเราและรับใช้พวกเราแต่ละคนด้วยความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นและความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นจะมิงานมากมายก็ตาม

การแสดงเนื่องในงานฉลองครบรอบของคริสตจักรน่าตื่นเต้นมาก การแสดงนั้นน่าสนใจและมีความเป็นมืออาชีพอย่างยิ่ง คุณภาพฝ่ายวิญญาณค่อนข้างโดดเด่นและพระวิญญาณทรงทำงานในจิตใจของดิฉันอย่างมาก ความรอนานและการอุทิศตนของนักแสดงหนุ่มสาวเพื่อสง่าราศีของพระเจ้าประทับใจดิฉันอย่างยิ่ง การแสดงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของมนุษย์แต่การแสดงนั้นมีเนื้อหามาจากพระเจ้า ดั่งนั้นการแสดงจึงถูกนำเสนอด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงชาวเขาเผาลาหู่

ศษยาภิบาลเกษม นานานิคม คริสตจักรมันมินนัครประเทศไทย

ผมเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับพันธกิจของมันมินผ่านทางศษยาภิบาลรพลที่คริสตจักรมันมิน ไชยปราการ หลังจากนั้นผมก็ได้รับโอกาสให้แปลหนังสือของดร.แจร์อ็อก ลีเรื่อง “สาส์นจากกางเขน” “สวรรค์ 1-2” และ “นรก” เป็นภาษาลาหู่ หนังสือเหล่านี้เปิดเผยถึงความลับต่าง ๆ ในพระคำของพระเจ้าและอธิบายถึงความลับเหล่านั้นอย่างชัดเจน ดั่งนั้นผมจึงรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างมากในระหว่างการทำงานแปล

ผมต้องการที่จะแบ่งปันพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์กับคนพม่าและคนลาหู่ในประเทศลาว ชาวลาหู่หลายคนที่ยังไม่เชื่อในพระเจ้าได้รับหนังสือเรื่อง “สาส์นจากกางเขน” และอ่านหนังสือเล่มนั้น คนเหล่านั้นได้รับพระคุณอย่างมาก สิ่งนี้ทำให้ชาวลาหู่หลายคนเชิญผมให้ไปในการสัมมนาและเทศนาเกี่ยวกับพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์

ผมจัดประชุมอธิษฐานทุกคืนและสอนพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ให้กับผู้เชื่อในช่วงการนมัสการ คนเหล่านั้นพยายามอย่างมากที่จะดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้าและการนมัสการ การร้องเพลงสรรเสริญและการอธิษฐานของเราเต็มส้นไปด้วยความไวบุลย์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คนเหล่านั้นเคยฟังฟ้าสีสางเทวดาเมื่อเขาเจ็บป่วย แต่บัดนี้เขาหยุดฟังสิ่งเหล่านั้นและเขาไม่กินยาอีกต่อไป คนเหล่านั้นได้รับการรักษาด้วยความเชื่อ

ผมขอขอบคุณดร.ลีอย่างจริงใจซึ่งท่านได้นำเราให้มีความเชื่อที่แท้จริงผ่านทางคำเทศนาแห่งชีวิตที่มีคุณค่า ผมต้องการที่จะแปลหนังสือทุกเล่มของดร.ลีเป็นภาษาลาหู่และแบ่งปันหนังสือเหล่านั้นกับคนลาหู่ในประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ และประเทศลาว



“ความรักของพระเจ้าต่อผู้คนในอินเดีย ไม่มีที่สิ้นสุด”

ผู้ปกครองเซล์เลียห์เอเบเนเซอร์ (ประธานกลุ่มอธิษฐานของพนักงานอุตสาหกรรม เมืองเซไน ประเทศอินเดีย)



ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจจินตนาการได้ การทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า หมายถึง และการอัศจรรย์มากมายปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปและดวงวิญญาณจำนวนมากไม่ควรถอนรับเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับการรักษาโรคผ่านคำเทศนาและการอธิษฐานของ ดร. ลี คุณคนถวายเกียรติแด่พระเจ้า ผมเห็นว่าการประกาศครั้งนั้นดำเนินไปด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว

พันธกิจแมนมินในอินเดียถูกตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์และการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจ

หลังจากการประกาศใหญ่ครั้งนั้นผมเริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้นและมีความรอนรนยิ่งขึ้นที่จะเผยแพร่พระกิตติคุณ ในที่สุดพันธกิจแมนมินในอินเดียก็ถูกก่อตั้งขึ้น โดยมีศิษยาภิบาลโยเซฟ ฮานเป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรแมนมินเซไน จากเวลานั้นเป็นต้นมาเราได้เผยแพร่พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์และฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าด้วยการจัดสัมมนาศิษยาภิบาล โดยมีกลุ่มอธิษฐานของพนักงานอุตสาหกรรมแห่งเซไนเป็นเจ้าภาพ นับตั้งแต่ผมเริ่มทำงานเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าผมได้รับพระพรในธุรกิจและทำพันธกิจของตนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผมเดินทางไปเยี่ยมคริสตจักรแมนมินเซไนหลายครั้งและได้รับพระคุณอย่างมาก เมื่อกลับมาถึงบ้านผมเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับคริสตจักรแห่งนี้ คำเทศนาฝ่ายวิญญาณของ ดร. ลี และหนังสือเล่มต่าง ๆ ของท่านกับครอบครัวและญาติพี่น้องของผม ผลลัพธ์ก็คือหลายคนของผมหลายคนที่เป็นศิษยาภิบาลต่างก็เข้าปรารภว่าที่จะไปเยี่ยมคริสตจักรแมนมินเซไนซึ่งถือเป็นสถานที่แห่งฤทธิ์อำนาจ

ผมประหลาดใจกับฤทธิ์อำนาจของ ดร. ลี อีกครั้งหนึ่งในค่ายภาคฤดูร้อนแมนมินปี 2013

ในเดือนสิงหาคม 2013 ผมเข้าร่วมค่ายภาคฤดูร้อนของแมนมินประจำปี 2013 และมีประสบการณ์กับฤทธิ์อำนาจอันอัศจรรย์ของพระเจ้า งานสัมมนาเริ่มในเวลา 19:30 น. ของวันที่ 5 สิงหาคม หลังจากนักแสดงถวายการแสดงพิเศษและเมื่อประธานในพิธีแนะนำนักเทศน์มีฝนเริ่มตกลงมาเพียงเล็กน้อยในครั้งแรก แต่จากนั้นฝนก็เริ่มตกลงมาอย่างหนัก ดร. ลีไม่ขยับตัวไปไหนเลยแม้ในท่ามกลางสายฝนและสมาชิกก็ไม่ขยับตัวไปไหนเช่นกัน

ในวันทีหนึ่งงานประกาศใหญ่ในอินเดียปี 2002 ก็แวบเข้ามาในความคิดของผมและผมเริ่มเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ สาเหตุก็เพราะว่าในเวลาอันรวดเร็วผมยืนอยู่ในท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในวันที่สามของการประกาศใหญ่ ในเวลานั้นถือเป็นพระพรเพราะผู้คนในเมืองเซไนได้รับความทุกข์จากการขาดแคลนน้ำมาเป็นเวลาสิบเดือน เพราะเหตุนี้ผู้คนที่ยารวมในการประกาศจึงตั้งใจฟังคำเทศนาด้วยความสุขแทนที่จะจะหงุดหงิดกลับบ้าน หลังจากคำเทศนาของท่านท่านได้อธิษฐานเพื่อผู้ช่วยบนเวทีและหลายคนเป็นพยานถึงการหายโรคของตนผ่านคำอธิษฐานเพื่อผู้ช่วย ผู้คนจำนวนมากดูรายการนี้ทางโทรทัศน์และเข้ามายังสถานที่จัดประกาศที่จัดขึ้นในวันต่อมาและสถานที่แห่งนั้นแน่นขนัดไปด้วยผู้คนจำนวนมากนับไม่ถ้วน

ความทรงจำเหล่านั้นผุดขึ้นในความคิดของผมและผมเริ่มเต็มไปด้วยความคาดหวังด้วยความคิดว่า “คราวนี้พวกเราจะได้รับพระพรประเภทใดนะ” ผมเพิ่งความสนใจของผมไปที่ ดร. ลี หลังจากการแนะนำนักเทศน์ของประธานในที่ประชุม ดร. ลีได้อธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างกล้าหาญว่า “ฝนจงหยุดตก เมฆฝนจงแตกตัวออกไป ฟางจึงเป็ด

ออก และดวงดาวจงปรากฏตัวขึ้น” จากนั้นการสัมมนาก็เริ่มต้นขึ้น สิ่งที่น่าประหลาดใจมากที่สุดก็คือ หลังจากนั้นไม่นาน เมฆดำทะมึนก็แตกตัวไป ฝนก็หยุดตก และท้องฟ้าสีครามและดวงดาวก็ปรากฏออกมาให้เห็น พระเจ้าทรงส่งลมเย็นมาให้กับเราและทำให้เสื้อผ้าที่เปียกโชกแห้งสนิท ฮาแลเลีย หลังจากคำเทศนา ดร. ลีได้อธิษฐานเพื่อผู้ช่วยและผู้ช่วยทุกคน หลายคนได้รับการรักษาโรคนานาชนิดและกล่าวคำพยาน หลายคนชายของผมได้รับการรักษาให้หายเช่นกัน ซึ่งทำให้ผมประทับใจมากยิ่งขึ้น

ด้วยคำอธิษฐาน ศิษยาภิบาลวิกเตอร์ เซลวันหายจากโรคที่เขาเป็นมาถึง 22 ปี และศิษยาภิบาลซีโมนหายจากโรคความดันโลหิตสูงซึ่งสร้างปัญหาให้เขามาเป็นเวลา 4 ปี

ศิษยาภิบาลโรบินสัน วิกเตอร์ เซลวัน (คริสตจักรซีโอนการเคน เอสเซมลี ออฟ ก็อด) ได้รับพระคุณอย่างมากจากการอ่านบันทึกคำพยานของ ดร. ลี เรื่อง “ลึกลับชีวิตนรีนครก่อนความตาย” และเขาดูโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. ทุกวัน ตลอด 22 ปีที่ผ่านมาครูดุริก (ของเสี้ยวโปรตีน) เกาะตัวกันอยู่ในกระดูกข้อหัวเข่าของเขา หัวเข่าของเขาจึงบวมเป่งอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากโรคเกาต์และอาการปวดอย่างรุนแรง ได้สร้างปัญหาให้กับเขาอย่างมาก เขาต้องควบคุมสภาพร่างกายของตนเองด้วยการกินผักเช่นกันเพราะไก่และเนื้อทำให้เกิดครูดุริกในร่างกายของเขาและส่งผลให้เขาบวมมากยิ่งขึ้น

แต่เมื่อเขาเริ่มเอาคำอธิษฐานของ ดร. ลี ด้วยความเชื่อความเจ็บปวดของเขาที่หายไป เขาเริ่มเดินขึ้นลงบันไดได้โดยไม่มีอาการเจ็บปวดและเขาสามารถกินเนื้อและไก่โดยไม่มีปัญหาใด เขาไม่มีอาการเจ็บปวดเหลืออยู่เลยเช่นกัน ศิษยาภิบาลสติยามูตี ซีโมน พอล (พันธกิจพระเยซูทรงเลาโลม) ได้รับการรักษาให้หายจากปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงและมีความมั่นใจมากขึ้นกับพันธกิจของแมนมินด้วยการขอบพระคุณพระเจ้า

ผมพบปะกับศิษยาภิบาลชาวต่างชาติจำนวนมากนับไม่ถ้วน แต่คนที่ผมเคารพและรักมากที่สุดคือ ดร. แจร์ร็อก ลี ศิษยาภิบาลและผู้เชื่อจำนวนมากในอินเดียยังคงจดจำ ดร. ลี และการประกาศใหญ่ของท่านและพูดถึงสิ่งนั้นอยู่เสมอ ผมขอบพระคุณและถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงปรารภนาให้ทุกคนรอด ผู้ทรงรักษาวิญญาณมากกว่า 1.2 พันล้านดวงในอินเดีย และผู้ทรงอนุญาตให้คนเหล่านั้นพบกับผู้ซึ่งแท้จริง



พลังอำนาจของน้ำจิตที่เมืองมาน ผู้ปกครองเอเบเนเซอร์พร้อมกับบรรดาหลานชายของท่าน: (จากซ้ายไปขวา—ศิษยาภิบาลซีโมน ศจ. โรบินสัน เอเลน ดาเนียลและภรรยาของเขา ผู้ปกครองเอเบเนเซอร์ศิษยาภิบาลวิกเตอร์ เซลวัน)

ผมเกิดในครอบครัวคริสเตียนที่ร่ำรวยในเขตมาดรูไร ในรัฐทมิฬนาฑูของอินเดีย ผมชอบออกกำลังกายมากและต้องการที่จะเป็นนักมวยปล้ำ แต่คำสอนเรื่องความดีงามและชีวิตที่เป็นแบบอย่างของพ่อแม่ของผมชักนำให้ผมอุทิศตนให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า

ผมบริหารโรงงานผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค “กรีนฟีลด์ เอ็นจินีเอริง” และทำพันธกิจด้วยการเป็นประธานกลุ่มอธิษฐานของพนักงานอุตสาหกรรม เราให้การสนับสนุนทางการเงินกับศิษยาภิบาลในพื้นที่และมีฆ่านันตรีและช่วยนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศในการจัดประกาศใหญ่ในเมืองเซไน

ผมมีความแน่ใจว่า ดร. แจร์ร็อก ลี เป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระเจ้า ผ่านการประกาศครั้งใหญ่ของท่านในอินเดียในปี 2002

วันหนึ่งในปี 2002 ผมได้อินจากศิษยาภิบาลโอเวน โรเบิร์ต (ซึ่งเป็นเพื่อนของผมคนหนึ่ง) ว่าจะมีการจัดประกาศใหญ่โดย ดร. แจร์ร็อก ลี เป็นนักเทศน์ ผมทำหน้าที่เป็นประธานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และได้เผยแพร่เกี่ยวกับการประกาศใหญ่ครั้งนั้นผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์

การประกาศใหญ่ของ ดร. ลี ในอินเดียในปี 2002 มีผู้คนเข้าร่วมมากกว่า 3 ล้านคน การประกาศใหญ่ครั้งนั้นได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับคริสตศาสนาในอินเดียและถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ ผมจะมีความขุ่นงาและการขัดขวางมากมายจากคนอื่น แต่สิ่งเหล่านั้นล้วนอยู่ในขั้นตอนการเตรียมพร้อมสำหรับพระพรของพระเจ้า

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐทมิฬนาฑูได้ออกกฎหมายสั่งห้าม “การกบฏใจเชิงบิบบังคับ” ก่อนการประกาศใหญ่ไม่นาน การออกกฎหมายครั้งนี้ถือเป็นการทดสอบเรื่องความเชื่อครั้งใหญ่ไม่เฉพาะสำหรับศิษยาภิบาลที่เตรียมงานเท่านั้น แต่สำหรับคริสเตียนจำนวนมากด้วยเช่นกัน ดูเหมือนว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากล้มเลิก อย่างไรก็ตาม ดร. ลี ได้ผลักดันให้มีการจัดประกาศต่อไปด้วยความเชื่อเพียงอย่างเดียว

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวช่วยของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมกับแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C tpx 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยช่อง Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรท : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

จาก คริสตจักรแมนมินเซียงราย
จัดพิมพ์โดยคริสตจักรแมนมินเซไนทรลรีช

121/472 บ้านดู่เมืองใหม่ อ.เมือจ. จ. เซียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net

Thai